

บทนำ



สภาพของปัญหาที่ทำการวิจัย

แนวความคิดเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์<sup>๑</sup> ได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยแยกเป็น ๒ สาย<sup>๒</sup> สายแรกเผยแพร่โดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถูกรัฐบาลก๊กมินตั๋งกวาดล้างอย่างรุนแรงจนต้องหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย และมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์ให้แก่บรรดากรรมกรชาวจีนตามท่าเรือ โรงสี โรงเลื่อย และตามโรงเรียน เป็นต้น

ส่วนสายที่สอง เผยแพร่เข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยชาวจีนภายใต้การนำของโฮจิมินห์ซึ่งทำการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ถูกปราบปรามอย่างหนักจนต้องหลบหนีจากอินโดจีนเข้ามาพักพิงในประเทศไทย และเผยแพร่อุดมการณ์ให้แก่คนไทยใน

---

<sup>๑</sup>จรรยา สุภาพ, ทฤษฎีการเมือง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๑๔), หน้า ๑-๓ คอมมิวนิสต์ (Communist) อาจแบ่งได้เป็นสองระยะ. ระยะแรกก็คือความคิดของนักปรัชญาเมธี สำนักสังคมนิยมแบบยูโทเปีย (Utopian Socialism) ระยะที่สองก็คือความคิดของมาร์ก และเอนเงิลส์และเลนิน (Marxist and Leninist Communism, Karl Marx และ Friedrich Engels เป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิ Communist โดยเขียนขึ้นจากสภาพแรงกลใจของประเทศอังกฤษในช่วงระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial revolution) ผู้ที่นำลัทธินี้ไปใช้ได้เป็นคนแรกได้แก่ชาวยุโรป ซึ่งนำโดยเลนินจากการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศนั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ รัสเซียจึงกลายเป็นประเทศแรกในโลกซึ่งนำเอาระบบหรือหลักการคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสต์ไปใช้

<sup>๒</sup>สายหยุก เกิดผล, และ สมชัย รักรัตนวิจิตร, อนาคตไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พระนคร:

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี้ ทั้ง ๒ กลุ่มจะเห็นได้ว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำงานได้ผลกว้างขวางกว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ยูเวน เพราะประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดการเรียนรู้ (socialization) หลอหลอมอุบายการให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จนสามารถมีอิทธิพลครอบคลุมการปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕<sup>๑</sup> และอาศัยสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ เข้าแทรกแซงเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน ต่อมาสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงประเทศไทยต้องการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนกับมติดักดานของสหภาพโซเวียต รัฐบาลของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จำเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๗๖ มีผลให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาเล่นการเมืองในระบบรัฐสภาอยู่ระยะหนึ่งในครั้งนั้น นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ต่อมาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้กระทำรัฐประหารและได้ใช้กำลังปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างรุนแรง โดยได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕<sup>๒</sup> และตอจากนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการจับกุม

<sup>๑</sup>พ.ศ.อ. จินดา ดวงจินดา, ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, ๒๕๑๗), หน้า ๕.

<sup>๒</sup>สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิมพ์เนศ, ๒๕๑๗), หน้า ๓๓๑ - ๓๓๒; พ.อ., นาย พงศ์สิฏานนท์, "ควรรให้พรรค

นักการเมืองฝ่ายค้านและชนวนการฝ่ายซ้าย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕<sup>๑</sup> กฎหมายฉบับนี้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องหวนกลับไปเคลื่อนไหวใต้ดินอีก เหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองได้ประทุขึ้นอีกเมื่อรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ใช้นโยบายผ่อนปรนทางการเมืองจนที่สุด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กระทำรัฐประหารได้สำเร็จจนดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ โดยได้นำเอาฉบับปี ๒๕๔๕ มาปรับปรุงแก้ไขให้มีขอบข่ายกว้างขวางกว่าเดิม ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหันมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจทางการเมือง โดยหันไปใช้วิธีการรุนแรง คือหันมาดำเนินวิธีการทำสงครามประชาชน และสงครามกองโจร<sup>๒</sup> แถลงการณ์ของพรรคเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ ชี้ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของแนวร่วมต่าง ๆ ที่ต่อสู้ทางการเมืองด้วยรูปแบบสงครามปฏิวัติภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย<sup>๓</sup> แนวทางการทำสงครามกองโจรนั้นเลียนแบบทฤษฎีสงครามกองโจรของเหมา เจ๋อตุง

---

<sup>๑</sup>ชานินทร์ กรีวิเชียร, การใช้กฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สวนทองถิ่น, ๒๕๑๖), หน้า ๒๓๔. และรายละเอียดของ พ.ร.บ. ๒๕๔๕ นี้ดูจาก เสถียร วิชยลักษณ์ และสิมวงศ์ วิชยลักษณ์ (รวบรวม) พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: นิติวะช ๒๕๒๐), หน้า ๒ - ๔.

<sup>๒</sup>Donald E. Weatherbee, The United Front in Thailand: A Documentary Analysis (Columbia, South Carolina: The R.L. Bryan Company 1970), pp. 18 - 58.

<sup>๓</sup>กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, สมุดปกขาวประชาชนควรรู้ (กรุงเทพ

การศึกษาของ รัศมี ศรีวรพงษ์<sup>๑</sup> ชี้ให้เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้รับอิทธิพลด้านแนวความคิดจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน (The Chinese Communist Party) มาโดยตลอดคือ รั้งทั้งทฤษฎี (Theory) รูปแบบและการดำเนินการปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลด้านแนวความคิดจากโซเวียตด้วย ในช่วงหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา บทบาทของปัญญาชน นิสิตนักศึกษา นักการเมืองหัวก้าวหน้า ตลอดจนบรรดากรรมกร ชาวนา คนหาเช้ากินค่ำทั่วไปมีการตื่นตัวทางการเมืองอย่างมาก ทัศนสังคมนิยมได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางในหมู่นิสิต นักศึกษา ขณะเดียวกันฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ได้รับชัยชนะในอินโดจีน บทบาทของทหารในช่วงนั้นได้ตกต่ำลงมากจนเชื่อกันว่าศักดิ์ศรีและความเป็นอิสระของทหารถูกละเมิด<sup>๒</sup> องค์กรของนิสิตนักศึกษาในช่วงระยะหลังถูกแทรกแซงอย่างหนัก ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ที่เรียกว่า "ความเปราะบางของรัฐบาลพลเรือน" โดยทั่วไป" (regime vulnerabiligy)<sup>๓</sup> โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองไว้ได้จึงเกิดการเสียดุล (disequilibrium) ในระบบ<sup>๔</sup> คณะทหารนำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

---

<sup>๑</sup>รัศมี ศรีวรพงษ์, อิทธิพลปัจจัยทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๑๕.

<sup>๒</sup>สุจิต บุญบงการ, "การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย" ใน ทหารกับการเมือง: วิเคราะห์เปรียบเทียบ, กนลา สุขพานิช, วุฒิชัย มุลศิลป์ บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสงรุ่งการพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๔๐ - ๒๔๑.

<sup>๓</sup>กนลา สุขพานิช, "ข้อคิดและแนวทางในการศึกษามหาบทบาทของทหารในทางการเมือง" ใน ทหารกับการเมือง: วิเคราะห์เปรียบเทียบ หน้า ๒๐.

ได้ทำการปฏิรูปเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และได้แต่งตั้งให้ นายชานินทร์ กรวิเชียร เป็น นายกรัฐมนตรีขึ้นปกครองประเทศ รัฐบาลชานินทร์ฯ ได้ทำการกวาดล้างแนวร่วมและพรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างรุนแรง การกวาดล้างและปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง ประเทศไทยในครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีต จะแตกต่างกันบ้างก็ คือเป็นการปราบปรามที่ลุกลามเกินเลยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าวหน้า เช่น ปัญญาชน นิสิตนักศึกษา / อาจารย์ นักการเมืองฝ่ายซ้าย และนักหนังสือพิมพ์อย่างรุนแรงด้วย เท่ากับผลักดันให้กลุ่ม ปัญญาชนเหล่านี้ต้องหลบหนีเข้าไปเป็นแนวร่วมและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กันมากขึ้น จาก การให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เข้ามอตัวกับทางราชการ และในหนังสือสงครามคอมมิวนิสต์ได้ กล่าววว่า "ปัญญาชนนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งได้หนีไปยังประเทศลาวทั้งหมด ๒๑ จุด"<sup>๑</sup>

เมื่อสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดจีนเปลี่ยนแปลงไป คือสหภาพโซเวียตสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีนมากขึ้นโดยสามารถควบคุมกลไกการปกครองภายในสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามได้ และต่อมาก็สามารถใช้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเครื่องมือ เพื่อขยายอิทธิพลของตนเข้าไปในประเทศลาวได้อีกด้วย โดยรัฐบาลทั้งสองได้ลงนามสัญญา มิตรภาพพิเศษที่เวียงจันทน์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐<sup>๒</sup> นอกจากนั้นแล้วสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได้ขยายอิทธิพลโดยการส่งกองทัพเข้ายึดครองเขมรสามารถยึดกรุง พนมเปญได้ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่งผลให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>๑</sup>ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์, สงครามคอมมิวนิสต์, (กรุงเทพมหานคร: สยามบรรณ จำกัด, ๒๕๒๒), หน้า ๓๒๔.

<sup>๒</sup>พรรคไทยอีสานกู้ชาติมีฐานอยู่ที่อำเภอปากซัน ประเทศลาว มีนายสาพันธ์ วงศ์แสงพันธ์ เป็นหัวหน้า, เทอคภูมิ ใจดี, ชีรยุทธ บุญมี, ศรีชน ยอดกั้นชา, อุกุม ศรีสุวรรณ, บุญเย็น วอทอง, ทองบักซ์ เพ็ญเกตุ, ศรี อินทพันธ์, คุรายละเอียดยจาก ...



ขยายอิทธิพลครอบครองไปถึงอินโดจีน ผู้นำของเวียคนามตระหนักดีว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นดำเนินแนวทางการยึดอำนาจรัฐตามทฤษฎีการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุง และได้รับการหนุนหลังจากจีนมาโดยตลอด เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียคนามในขณะนั้น ไค่ฉันนโยบายเผชิญหน้ากันในลักษณะของศัตรู ผู้นำของเวียคนามได้ดำเนินนโยบายตามหลังโซเวียต โดยการไร้ความพยายามที่จะจัดจูงสมาชิกแนวร่วมกลุ่มหนึ่งให้เชื่อว่าแนวทางการปฏิวัติของเวียคนาม - รัสเซีย มีโอกาสชนะไค่มากกว่า จึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์สายเวียคนาม - รัสเซีย และได้จัดให้มีการประชุมที่เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยจัดตั้งพรรคสหพันธ์ประชาชนไทยปฏิวัติ และตั้งองค์กรแนวร่วมไทยอีสานภูษาคี องค์กรแนวร่วมรักชาติ และองค์การแนวร่วมศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติ เพื่อดำเนินการปฏิวัติในประเทศไทย

เมื่อรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ถูกโค่นล้ม การดำเนินนโยบายที่เป็นปรปักษ์กับประเทศในค่ายสังคมนิยมตงสิ้นสุดลง รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้เปลี่ยนมาใช้นโยบายภายในประเทศที่ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น สำหรับนโยบายต่างประเทศก็มีลักษณะที่เบ็ดคือ ไค่ดำเนินนโยบายการทูตกับประเทศค่ายสังคมนิยมใหม่ และได้กระชับสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียคนามให้แน่นแฟ้นเมื่อ ฟามวันคัง ได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๒๑ นายฟามวันคัง ได้ประกาศว่าจะไม่หนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และจะช่วยทำลายด้วย<sup>๒</sup> จากคำประกาศอันนี้เชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลาวห้าการขับไล่พรรคคอมมิวนิสต์ออกจากดินแดนลาวทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๒๒<sup>๓</sup> อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

<sup>๑</sup>"นายกรัฐมนตรีเวียคนามเยือนไทย", สยามจกหมายเหตุ, ๓ (๘ - ๑๘ กันยายน ๒๕๒๑): ๑๐๓๓ - ๑๐๓๕.

<sup>๒</sup>"วิเคราะห์เมืองไทยในปี ๒๕๒๓" ปฏิญาณ, ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓), : ๒๘.

ได้แตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างแน่ชัด คือฝ่ายหนึ่งนิยมพรรคคอมมิวนิสต์จีน และอีกฝ่ายหนึ่งนิยมคอมมิวนิสต์สายเวียคนาม - รัสเซีย เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏชัดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อจีนได้ส่งกำลังทหารบุกเวียคนามเรียกว่า "การโจมตีสังคมนิยมครั้งที่ ๑" ผลจากการสู้รบครั้งนี้ปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยทั้งสองฝ่ายเริ่มประจันหน้า ต่างฝ่ายต่างเปิดโปงและโจมตีซึ่งกันและกันทางสื่อมวลชน โดยแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งจากกรมการเมืองให้อพยพกองกำลังทหารปลดออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลิกใช้แผนยุทธศาสตร์รูปตัวแอล (L)<sup>๒</sup> และให้อพยพฐานใหญ่ที่มีผู้อยู่นอกเขตเขาภูพาน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเสีย ปรากฏหลักฐานจากมติของกรมการเมืองว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ไปสร้างฐานใหม่ที่ภาคเหนือ<sup>๓</sup> เพื่อจะได้รับความสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สะดวก เพราะอยู่ติดต่อกับจีนแดนจีน

เมื่อ พลเอกเกรียงศักดิ์ โคกชัย เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น ได้ดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ คอมมิวนิสต์จากต่างประเทศทั้งสายจีนและสายรัสเซียได้พากันเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น พลเอกเกรียงศักดิ์ โคกชัยดำเนินนโยบายกระชับสัมพันธ์ไมตรีพิเศษกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

<sup>๑</sup> Hayan Chanda, "With the Next Round in Mind, " Fareastern Economic Review, Vol. 105, No. 31, (August 1979), pp. 31 - 33.

<sup>๒</sup> "แผนรูปตัว L ของคอมมิวนิสต์" ปริทัศน์ (๒๓ กันยายน ๒๕๒๐): ๒๖ - ๒๘.

<sup>๓</sup> "บันทึกแม่ฮ่องสอนเมืองหลวงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" ชาวไทยนิกร, ๒ (๒ ตุลาคม ๒๕๒๑): ๙ - ๑๐, "โฉมหน้าคอมมิวนิสต์ไทย ใครคือมิตร สมานันท์ ปริทัศน์ (๒ - ๘ กันยายน ๒๕๒๐), ๑๑ - ๑๒. คอมมิวนิสต์พม่ากรุยทางหนูลังคอมมิวนิสต์ไทย"

ข้อสังเกตที่ปรากฏออกมาคือการมาเยี่ยมเยียนบ่อยครั้งของผู้นำจีน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทางการทหารที่เจริญสัมพันธไมตรีในนามรัฐบาลจีน<sup>๑</sup> จากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนนักว่าการปิดวิหุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒<sup>๒</sup> สามารถวิเคราะห์ได้หลายกรณีเช่น เป็นเพราะความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในพรรคที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นจนทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องทำสงครามสังสอนเวียดนามครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่จะต้องมีการโยกย้ายสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้ง และจากการให้สัมภาษณ์ของ นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ถึงเหตุผลของการปิดวิหุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยนั้นเนื่องจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการขอแลกเปลี่ยนบางประการกับรัฐบาลไทย<sup>๓</sup> ทั้งนี้เพื่อต้องการผูกมิตรกับรัฐบาลไทยในการต่อต้านการรุกรานของฝ่ายเวียดนาม จากขอเขียนของ นาย Davis ในบทความชื่อ "Whiter the CPT" ลงพิมพ์ในวารสาร Focus ใต้ชื่อว่าวิหุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยได้เลิกโจมตีรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ มาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๒ แต่ได้หันไปโจมตีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในกรณีเข้ายึดครองกัมพูชาประชาธิปไตยแทน<sup>๔</sup> และหลักฐานหนังสือของพรรคที่พิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนในเขตจังหวัดพัทลุง ชื่อ

---

<sup>๑</sup>"คนสำคัญทางทหารของจีนมาเยือนไทยชุกขึ้น" สภาพบุรุษ - ประชามิตร ๒ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๒): ๑๕ - ๑๖.

<sup>๒</sup>"เบื้องหลังปิดวิหุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถูกขายทอดตลาด" ช่ายไทยนิกร ๓ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๒): ๑๑ - ๑๕;

<sup>๓</sup>"วิหุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย" ตะวันออก ๒ (๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๒๔): ๑๘. อ้างถึงใน "สัมภาษณ์พิเศษ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" ตะวันใหม่ ๓ (๑๕ มกราคม ๒๕๒๔): ๑๓.



วารสาร "ตะวันแดง" เมื่อเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไก่กล้าว่าโจมที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญ เพราะว่าเวียดนามแสดงบทบาทก้าวร้าวแสวงหาอำนาจอิทธิพลในอินโดจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะทนนิ่งเฉยไม่ได้

ปรากฏหลักฐานมากมายที่ชี้บ่งว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เผชิญหน้ากับความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ซึ่งไม่สามารถจะหาจุดยืนร่วมกันในการปฏิบัติ จนถึงกับผลักดันให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และแนวร่วมจำนวนมากตัดสินใจหนีออกจากป่าเพื่อเข้ามาพบกับทางราชการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียกับรบของกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย และจากการสู้รบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ได้ถูกจับกุมอย่างมากมายเช่นเดียวกัน

ผู้เขียนให้ความสนใจกับประเด็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก นับแต่เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นต้นมา ซึ่งผลักดันให้ปัญญาชน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาต้องหนีไปใช้ชีวิตในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังสนใจถึงบทบาทของปัญญาชน นิสิตนักศึกษา ผู้เข้าไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในพรรคปฏิบัติงานตามอุดมการณ์ที่ตนต้องการหรือไม่ ผู้เขียนเลือกศึกษาการพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวตอซึ่งเชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะชี้ขาดถึงความมั่นคงแข็งแรง หรือความอ่อนแอแตกสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอนาคตได้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พรรคกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางอุดมการณ์อย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์ของพรรค เพราะนอกจากเผชิญกับความขัดแย้งทางอุดมการณ์ภายในพรรคแล้ว ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างชาติมหาอำนาจคอมมิวนิสต์อีกด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พัฒนามาจากรายงานหลาย ๆ ฉบับรวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งหาได้ยากและปกปิด โดยได้เริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๒ เสนอรูปแบบรายงาน เรื่องพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในวิชาปัญหาเฉพาะในการพัฒนาการทางการ

เมืองของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนดา สุขพานิช และอนุกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒) ในวิชาการสัมมนาเศรษฐกิจสังคมการเมือง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ รวมทั้งรายงานเรื่อง "เปรียบเทียบพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย: ศึกษาถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของทั้งสองพรรคในการปฏิวัติ" ในวิชาการเมืองการปกครองเอเชียของ ศาสตราจารย์ ดร. กระทบถวิล ทองธรรมชาติ

### จุดประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อให้ทราบถึงอนุกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่แรกเริ่ม จนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ โดยเน้นอนุกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ยึดถืออนุกรรมการสายจีนอยู่ แม้ว่าช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นช่วงที่พรรคจะได้หันนโยบายมารับอนุกรรมการจากสายโซเวียต - เวียดนาม แล้วก็ตาม

๒. เพื่อให้ทราบถึงความขัดแย้งทางอนุกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยทราบถึงสาเหตุและสถานการณ์นำไปสู่ความขัดแย้ง ตลอดจนถึงความขัดแย้งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยแยกประเด็นดังนี้ ความขัดแย้งในศูนย์กลางนำ ความขัดแย้งในแนวร่วม ความขัดแย้งในกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย

๓. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิวัติที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ ยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธีใดบ้างในการปฏิวัติประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ ด้วย

๔. เพื่อให้ทราบถึงความขัดแย้งในการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สหภาพโซเวียต และความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งความสัมพันธ์ของสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และความสัมพันธ์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กับสาธารณรัฐประชาชนลาว และกับพม่า ประชาธิปไตยที่มีผลโดยตรงต่อความขัดแย้ง

## สมมติฐานในการวิจัย

๑. พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอิทธิพลต่อแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการปฏิบัติของกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย รวมทั้งจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่การก่อตั้งพรรคจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ แนวความคิดทางสายจีนจึงมีอิทธิพลต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมากกว่าแนวความคิดสายเวียคนาม - โซเวียต

๒. ผู้นำ สมาชิก แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในการดำเนินการปฏิวัติระหว่างกลุ่มที่มีนโยบาย ตลอดจนการดำเนินการอย่างรุนแรงโดยการต่อสู้ด้วยอาวุธกับกลุ่มที่เห็นควยในการดำเนินการต่อสู้ด้วยวิธีสันติ ตลอดจนกลุ่มที่เห็นว่าควรใช้ชนบทเป็นฐานในการปฏิวัติกับกลุ่มที่เห็นควยในการใช้เมืองเป็นฐานในการปฏิวัติประเทศไทย

๓. การที่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำเนินนโยบายทางการเมืองอย่างรุนแรงในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยขาดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ใ้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากหลายฝ่าย และได้มีผลบีบบังคับให้ปัญญาชน นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ฯ จำต้องหลบหนีเข้าเป็นแนวร่วมกับฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขยายตัวเต็มที่

๔. การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในแหลมอินโดจีน มีผลให้เกิดความขัดแย้งในทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

๕. ความขัดแย้งของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียต และความขัดแย้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียคนาม กรณีสงครามสังฮอน (ครั้งที่ ๑) ทำให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียคนามและสาธารณรัฐประชาชนลาวเลิกให้ความสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเด็ดขาด ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการขยายฐานมวลชน

๖. การเกิดพรรคไทยอีสานกู้ชาติ การปิดตัวเองของวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (The Voice of the People of Thailand) เป็นผลกระทบโดยตรงมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

๗. ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดจากปัจจัย ๒ ประการ คือ ปัจจัยภายในพรรคมีความขัดแย้งเกี่ยวกับตัวผู้นำพรรคเกี่ยวกับแนวร่วมและการใช้ทฤษฎีแนวทางการปฏิวัติของกองทัพปลดแอก ปัจจัยภายนอกคือสถานการณ์ภายในประเทศไทย การดำเนินนโยบายของรัฐบาล ชานินทร์ กรีวิเชียร และนโยบายของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทั้ง ๒ ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

### ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี้ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒) จุดเริ่มแรกคือศึกษาการดำเนินนโยบายทางการเมืองภายในประเทศ ได้แก่การประกาศไรและแก้ไขเพิ่มเติม "พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๕๕" ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เปิดโอกาสให้มีการกวาดล้างทางการเมืองอย่างกว้างขวาง และส่งผลให้ปัญญาชนส่วนหนึ่งต้องอพยพตัวเอง เข้าป่าและบางส่วนได้หลบหนีไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้การศึกษาได้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมของแนวร่วมและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการตีความลัทธิคอมมิวนิสต์ แนวร่วมส่วนหนึ่งเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขาดความเป็นอิสระในนโยบายภายในของพรรคและนโยบายต่างประเทศ

ส่วนในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ศึกษาถึงการดำเนินนโยบายภายในประเทศแบบถอนปรน และการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ ในการดำเนินนโยบายสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศสังคมนิยม ซึ่งมีความขัดแย้งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูกตัดความช่วยเหลือลง ทำให้เกิดพรรคไทยอีสานกู้ชาติ และการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์การก่อการร้าย การเข้ามอมตัวของผูก่อการร้าย และแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ผู้เขียนได้รับความกรุณาจาก พันเอกคำรงค์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สถิติและหลักฐาน กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) โดยได้อื้อเพื่อให้อ้างอิงในสถิติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๒ เพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัด

### วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัยแบบ Documentary Research โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) โดยใช้ข้อมูล ๒ แหล่ง

๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เอกสารจาก กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เอกสารจาก กรป.กลาง สยามจดหมายเหตุ นโยบายแถลงการณ์ของรัฐบาล

๒. ข้อมูลทุติยภูมิ จากวารสารต่าง ๆ สยามจดหมายเหตุ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ชาวไทยนิกร, ตะวันออกปริทัศน์ ปฏิกฤษณา, ประชามิตร สยามนิกร ตะวันใหม่ ไทยรัฐ มติชน สยามรัฐ Fareastern Economic Review, Newsweek, Bangkok Post

แหล่งค้นคว้าข้อมูล สถานที่ค้นคว้าข้อมูล หองสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หองสมุดธรรมศาสตร์ หองสมุครามคำแหง และหองสมุดแห่งชาติ หองสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหองสมุดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองอำนาจการรักษาคความปลอดภัยส่วนกลาง (กรป.กลาง) กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สถานทูตสหภาพโซเวียต และสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาคความขัดแย้งทางอคคการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.



ปัญหาในการเก็บข้อมูลและการค้นคว้าเอกสารเพื่อประกอบการวิเคราะห์ เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงขาดข้อมูลที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ที่อ้างอิงได้

แต่ในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมามีเรื่องราวเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่พิมพ์เผยแพร่มากขึ้น จากบทความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือวารสารต่าง ๆ และวิเคราะห์จากบทความที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ออกอากาศทางวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (The Voice of the People of Thailand) แต่ภายหลังจากวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยได้ปิดตัวเองลงไปเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ แล้ว เรื่องราวที่เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็สามารถหาอ่านได้จากแหล่งเดียวคือ จากหนังสือและวารสาร นอกจากนั้นเรื่องที่เป็นปัญหาอีกก็คือเอกสารบางส่วนของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางส่วนไม่ได้รับการเปิดเผย เพราะถือเป็นความลับของทางราชการ ส่วนที่เปิดเผยได้ เช่น สถิติการจับกุม การเข้ามอบตัวของบุคคลก่อการร้าย รวมทั้งแนวร่วม และสถิติเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรง การปะทะกันของเจ้าหน้าที่ทางราชการกับบุคคลก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

### ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูล

๑. การใช้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับทางราชการ นโยบายแถลงการณ์ของรัฐบาลสยามจกหมายเหตุ มีข้อดีตรงที่สามารถหาความเที่ยงตรง (validity) ได้สำหรับนำมาวิเคราะห์

๒. การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ ข้อมูลที่ได้จากทางราชการ เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ (กรป.กลาง) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มีข้อดีตรงเป็นข้อมูลที่เชื่อถืออ้างอิงแหล่งที่มาได้ แต่มีข้อเสียคือข้อมูลบางเรื่องที่ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้

๓. การใช้ข้อมูลที่เป็นบทความมาจากวารสารต่าง ๆ ที่พิมพ์เผยแพร่ วารสาร

ตะวันออกปรีทศน์ สยามนิกร ประชามิตรฯ และประเภทที่เสนอบทความออกมาในรูปคำ  
พรรค เช่น ชาวไทยนิกร เส้นทาง นอกจากนั้นแล้วยังมีวารสารฝ่ายรัฐบาลคือ ตะวันใหม่ฯ  
ในบทที่เขียนถึงเรื่องการออกมาขอตัวของแนวร่วมที่สำคัญ ๆ นั้น ผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์  
ปรับแนวความคิดที่ขัดแย้งให้เข้ากับหลักการแนวทฤษฎีความขัดแย้งทางอำนาจความคิดที่ได้เคย  
เกิดขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน

๔. การไขขอมูลที่เป็นสถิติการสูญเสียกำลังพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (จับ  
กุมมอบตัว) มีข้อดีตรงสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดจูนซึ่งออกมาเป็นตัวเลข แต่มีข้อเสียตรงที่  
ขอมูลนั้นไม่ได้แยกแยะออกไปว่าเป็นสมาชิกพรรค แนวร่วม หรือผู้ก่อการร้ายจำนวนเท่าไร

#### วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา

๑. รัศมี ศรีวรพงษ์ อิทธิพลปัจจัยทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรค  
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔

๒. ใหญ่ โรจนสุวณิชกร การรักษาความปลอดภัยในระบอบค้ำบัล หมู่บ้าน: ศึกษา  
เฉพาะกรณีโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต  
ศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๒

๓. ไพโรจน์ กาญจนพันธุ์ การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดย  
รัฐบาลไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๔

๔. กุมรัตน์ ทักษาศิพงษ์ "กลวิธีบ่อนทำลายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย"  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๐

๕. สมเชื้อ ทัพวงศ์ศรี "การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์: ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอ  
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖

๖. นิคม ปัญจวิชัย "ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์: การศึกษาเปรียบเทียบ  
เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนากรในจังหวัดเพชรบูรณ์" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต

๗. จิตรศักดิ์ มุกิตาภรณ์ "ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการต่างประเทศและการทูต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘

๘. ณรงค์ ศรีวิเชียร "การแทรกซึมขบวนการทำลายของคอมมิวนิสต์และการต่อต้านขบวนการจูงใจประชาชน" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๔

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย

๑. ได้ทราบถึงแนวความคิดทางค่านิยมสังคมนิยม (Socialism) และลัทธิคอมมิวนิสต์ (Communism) ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น มาร์กซ์ (Karl Marx) นิโคไล เลนิน (Nicolai Lenin) และเหมาเจ๋อตุง (Mao Tse-Tung) เป็นต้น

๒. ได้ทราบถึงความเป็นมา ประวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (The Communist Party of Thailand) อุดมการณ์ (Ideology) การจัดตั้งองค์กรพรรค (Organization) การปฏิบัติการทางการเมือง สงครามปฏิวัติที่รุนแรง (Revolution War) และสงครามกองโจร (Guerillar Warfair) รวมทั้งศึกษาการนำเอาทฤษฎีสงครามกองโจร (Guerillar Warfair) ของเหมา มาปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธีของเหมา ในภาคปฏิบัติอย่างไรบ้าง

๓. ได้ทราบถึงพลังความเคลื่อนไหวของระบบการเมืองของโลกและภูมิภาคอินโดจีน ในแง่ของความเปลี่ยนแปลง ความเป็นมิตรสมานฉันท์และการเป็นปรปักษ์ต่อกัน

๔. ได้ทราบถึงนโยบายทางการเมืองภายใน การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (The Communist Party of Thailand) และการดำเนินนโยบายต่างประเทศในสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ์

๕. เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามคอมมิวนิสต์ในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (The Communist Party of Thailand) ใน

(The Communist Party of Thailand)

บทสรุป

เนื้อหาการเสนอรายงานเรื่องความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒) ผู้เขียนได้เสนอแนวความคิดของคาร์ล มาร์กซ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐและการปฏิวัติ (The Theory of the State and Revolution) และศึกษาบทบาทและแนวความคิดทางนิโกลา เลนิน (Nicolai Lenin) ผู้สามารถนำหลักการของ Marx มาประยุกต์ใช้ปฏิวัติประเทศรัสเซียให้เป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้สำเร็จโดยใช้ชนชั้นกรรมาชีพ กรรมกร ตามเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจในการปฏิวัติ โดยใช้วิธีการนัดหยุดงาน และใช้วิธีการอ้อมซอมเป็นหลักใหญ่ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ควรแก่การศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทาง พร้อมทั้งได้ทำการศึกษาข้อคิด ปีเพมา เจอตุ่ง ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคและสร้างอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการปฏิวัติ ในสังคมตะวันออกซึ่งมีพื้นฐานทางกลีกรรม ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธีของเพมา เจอตุ่ง จึงแตกต่างจากเลนิน นอกจากนั้นท่านจะได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียต - สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต่างก็เป็นประเทศในค่ายสังคมนิยมด้วยกัน

นอกจากนั้นท่านจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ต้น การก่อกำเนิดพรรคอุดมการณ์ของพรรค การหาแนวร่วม และสถานการณ์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ผลักดันให้ปัญญาชน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ฯ จึงต้องเปลี่ยนเวลาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจากในเมืองออก "สู่ป่า" โดยการเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะได้ศึกษาถึงสาเหตุว่า พวกปัญญาชน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ฯ ผู้เข้าป่าเหล่านี้ต้องลี้ภัยเข้ามาสู่เมืองอีกครั้ง หลังจากประสบกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ในป่า

ในพรรค ปัจจุบันภายนอกพรรคที่เป็นตัวกำหนดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จะช่วยให้พรรคพัฒนาก้าวหน้าต่อไปหรือจะมีผลในทางทำลายพรรคฯ ให้ย่อยยับลง และที่สำคัญที่สุดก็คือโดยสรุปแล้ว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของการพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอนาคต โดยจะเน้นประเด็นที่ว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะมีโอกาสและจะประสบผลสำเร็จเพียงใด ในปฏิบัติการ "ปฏิวัติ" ในประเทศไทย



ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย